

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **634** /BNN-KH

Hà Nội, ngày **14** tháng 3 năm 2012

V/v: xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và
phát triển chăn nuôi vùng ĐBSCL

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 631/VCN-TCHC ngày 16/12/2011 của Viện Chăn nuôi; công văn số 110/CN-KHTC ngày 14/02/2012 của Cục Chăn nuôi đề nghị Bộ có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc cấp đất xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Về việc này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Viện Chăn nuôi là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh, tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực chăn nuôi và cây thức ăn gia súc... Những năm qua, Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển ngành chăn nuôi của cả nước.

Cho đến nay, vùng ĐBSCL chưa có cơ sở nghiên cứu về chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và PTNT có chủ trương giao Viện làm chủ đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi vùng ĐBSCL. Sau khi Trung tâm hoàn thành đi vào hoạt động sẽ là nơi cung cấp giống và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi vùng ĐBSCL phát triển.

Theo đề xuất của Viện Chăn nuôi thì một số lô đất (Lô 89, 90, một phần các lô 93, 94 và lô 121, 122) của lâm trường Mỹ Phước, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện để xây dựng Trung tâm nêu trên. Để có thể quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ý kiến đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch địa phương để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi vùng ĐBSCL của Viện Chăn nuôi.

Mong Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm, sớm có ý kiến về vấn đề nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện Chăn nuôi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng;
- Sở TN và MT Sóc Trăng;
- Lưu VT, KH.

